

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม
สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน
รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. “ศาลฎีกาให้ กทพ.ชนะคดีค่าจ้างภาค ๒” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
๒. “ศิริชัย นั่งปรกถวายไม่ยุติ” จากหนังสือพิมพ์ มติชน ไทยรัฐ
๓. “ศาลเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

MIC	MATCHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ไทยรัฐ	
Date : 27 มี.ย. 2560	Page : 10	No :

ศาลฎีกาให้ กทพ.ชณะคดีค่าโง่ภาค 2

● หลัง ช.ฟ้องขอชดใช้ 9 พันล้าน-จบตำนานมหากาพย์ค่าโง่ทางด่วน

10 รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.)แจ้งว่า เป็นโจทก์ยื่นฟ้องทางแพ่งกับ กทพ. โดยเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2560 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาคดีบริษัท ช.การช่าง อ้าวว่าคำพิพากษาศาลฎีกา ปี 2549 ทำให้ กทพ.ได้ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี โดยปราศจากมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายกทพ. ต้องคืนทางด่วนให้กับโจทก์เนื่องจากทางด่วนตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว กทพ.ต้องชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยจากค่าผ่านทางเป็นเงิน 9,000 ล้านบาท ซึ่งวันที่ 15 ก.ย.2554 ศาลพิพากษาให้ กทพ.แพ้คดี ต้องจ่ายเงิน 5,000 ล้านบาท แต่ กทพ.ได้ยื่นอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2556 ให้ กทพ.เป็นฝ่ายชนะ ไม่ต้องชำระเงินตามที่โจทก์เรียกร้อง จนกระทั่งวันที่ 22 มิ.ย.2560 ศาลฎีกามีคำพิพากษาขึ้นตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากกรณีข้อพิพาททางด่วนสายบางนา-ชลบุรี ซึ่งบริษัท ช.การช่าง เรียกค่าก่อสร้างเพิ่มเติม 6,200 ล้านบาท และ กทพ.แพ้คดีในชั้นคณะอนุญาโตตุลาการ จึงนำข้อพิพาทสู่กระบวนการของศาล ซึ่งปี 2549 ศาลฎีกาได้พิพากษาให้ กทพ.ชนะคดีไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มตามที่บริษัท ช.การช่างเรียกร้องเนื่องจากการทำสัญญาก่อสร้างทางด่วนสายบางนา-ชลบุรีเกิดจากกระทำโดยไม่สุจริตไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงไม่ผูกพันกทพ. ต่อมาปี 2551 บริษัท ช.การช่าง

เป็นโจทก์ยื่นฟ้องทางแพ่งกับ กทพ. โดยอ้างว่าคำพิพากษาศาลฎีกา ปี 2549 ทำให้ กทพ.ได้ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี โดยปราศจากมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายกทพ. ต้องคืนทางด่วนให้กับโจทก์เนื่องจากทางด่วนตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว กทพ.ต้องชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยจากค่าผ่านทางเป็นเงิน 9,000 ล้านบาท ซึ่งวันที่ 15 ก.ย.2554 ศาลพิพากษาให้ กทพ.แพ้คดี ต้องจ่ายเงิน 5,000 ล้านบาท แต่ กทพ.ได้ยื่นอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2556 ให้ กทพ.เป็นฝ่ายชนะ ไม่ต้องชำระเงินตามที่โจทก์เรียกร้อง จนกระทั่งวันที่ 22 มิ.ย.2560 ศาลฎีกามีคำพิพากษาขึ้นตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

Source : มติชน

Date : 27 มี.ย. 2560

Page : 10

No: 60222378

‘ศิริชัย’นั่งปธ.ฎีกายังไม่ยุติ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (อนุ ก.ต.) ว่าอนุ ก.ต.ทั้ง 21 คน ร่วมพิจารณารายชื่อบุคคลผู้มีความสมบัติเหมาะสมสมควรเสนอรายชื่อเป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่ โดยมีการเสนอชื่อนายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ ที่มีอาวุโสสูงสุด แต่การประชุมเพื่อพิจารณายังไม่ได้ข้อสรุป โดยอนุ ก.ต.ต้องประชุมกันอีกครั้งในวันที่ 28 มิถุนายนนี้ เพื่อ

ให้ได้ข้อสรุปและเสนอบัญชีรายชื่อต่อ ก.ต. ที่มีกำหนดนัดประชุมเพื่อสรรหาประธานศาลฎีกาในวันที่ 3 กรกฎาคมนี้

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีข้อติดขัดในการเสนอชื่อนายศิริชัยหรือไม่ นายสืบพงษ์กล่าวว่า ไม่ใช่ ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ โดยมีการประชุมตั้งแต่ 09.00 น. จนถึงช่วงเย็น และในวันที่ 28 มิถุนายน ก็จะเป็นการประชุมทั้งวันเช่นเดียวกัน โดยจะเป็นการประชุมเพื่อให้ได้ข้อสรุปและเสนอบัญชีรายชื่อให้ทัน ในวันประชุม ก.ต.วันที่ 3 กรกฎาคมนี้

Source :

ไทยรัฐ (ข่าว)

Date :

27 ส.ย. 2560

Page :

10

No :

ศาลเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

10 นครราชสีมา-นายมานพ เตนตรภู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิมาย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลจังหวัดพิมาย อ.พิมาย โดยมีนายทฤษฎี วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิมายร่วมด้วย ทั้งนี้ ศาลจังหวัดพิมายได้จัดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือ

ด้านยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมขึ้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีศาลอัยการตำรวจ ทนายความ ราชทัณฑ์ บังคับคดีคุมประพฤติ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม.